

**BÁO CÁO****tổng kết công tác dân vận năm 2020 và chương trình chỉ đạo năm 2021*****Phần thứ nhất******BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2020***

Năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chung trong tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện được mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; công tác dân vận của hệ thống chính trị thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

**I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ****1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng**

- Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác dân vận và tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác dân vận, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 13-10-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực<sup>(1)</sup>. Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, cụ thể hóa triển

<sup>1</sup> Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15-01-2020 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, ngày 02-01-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quân chúng trong tình hình mới. Công văn lãnh đạo tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1051-CV/TU, ngày 17-3-2020 về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Công văn số 1111-CV/TU, ngày 15-6-2020 về thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Công văn lãnh đạo đại hội, hội nghị đại biểu Hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII; Công văn lãnh đạo đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công văn lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020; công văn lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc

khai thực hiện kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” và “Năm Dân vận khéo” của Trung ương năm 2020 gắn với các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các cơ quan Nhà nước các cấp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận theo kế hoạch kiểm tra của cấp ủy hằng năm<sup>(2)</sup>. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh thực hiện tốt công tác khảo sát việc thực hiện chương trình chỉ đạo năm 2020 của Tỉnh ủy.

- Hằng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy và cấp ủy xã, phường, thị trấn ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác dân vận. Nội dung các chương trình, kế hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

- Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phân công đồng chí phó bí thư thường trực cấp ủy phụ trách công tác dân vận, đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Dân vận, đồng thời chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc<sup>(3)</sup>; cơ cấu cán bộ chủ chốt mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia cấp ủy các cấp. Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư. Các chi đoàn, chi hội, tổ hội từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, chăm lo nhu cầu, lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phát động được nhân dân đồng tình

---

Khmer năm 2020; Công văn số 1247-CV/TU ngày 12-10-2020 về lãnh đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

<sup>2</sup> Báo cáo chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; báo cáo kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; báo cáo 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-01-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới;...

<sup>3</sup> Nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp tỉnh: Trưởng BDV Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh là Ủy viên BTV Tỉnh ủy. Cấp huyện: 12/15 huyện, thành phố ủy viên BTV làm trưởng BDV, đồng thời chủ tịch Ủy ban MTTQ; 3/15 huyện, thành phố trưởng BDV và chủ tịch Ủy ban MTTQ là ủy viên BTV cấp huyện. Cấp xã: 125/145 xã, phường, thị trấn ủy viên BTV đảng ủy làm trưởng khối vận, đồng thời chủ tịch Ủy ban MTTQ; 15/145 xã, phường, thị trấn phó bí thư đảng ủy kiêm trưởng khối vận, ủy viên ban thường vụ đảng ủy làm chủ tịch Ủy ban MTTQ; 5/145 xã, phường, thị trấn, ủy viên BCH đảng bộ phụ trách trưởng khối vận.

hưởng ứng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từng bước trưởng thành, cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo cho cấp ủy đảng, chính quyền,...

- Các cấp ủy đảng đã kịp thời rà soát bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 13-10-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, định kỳ hàng quý làm việc với dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội để nghe báo cáo tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

- Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được các cấp ủy quan tâm, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã hoàn thành đề án, được cấp thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai thực hiện<sup>(4)</sup>.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện khá tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân<sup>(5)</sup>; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Tiếp công dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định<sup>(6)</sup>.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ dân vận nói riêng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện<sup>(7)</sup>.

## **2. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp**

- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp tục nâng lên chất lượng hoạt động, tích cực tham gia xây dựng luật<sup>(8)</sup> và các hoạt động của Quốc hội. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử

<sup>4</sup> Đã có 11/15 huyện, thành phố trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 113/145 xã, phường, thị trấn trưởng khối vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 32/145 xã, phường, thị trấn phó bí thư đảng ủy kiêm trưởng khối vận.

<sup>5</sup> Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất 02 cuộc/10 người đại diện 325 lượt người dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất; cấp huyện tiếp định kỳ 67 cuộc, đột xuất 09 cuộc, đối thoại 13 cuộc; cấp xã tiếp định kỳ 1.291 cuộc, đột xuất 186 cuộc, đối thoại 151 cuộc.

<sup>6</sup> Đã tiếp nhận và giải quyết được 340/436 đơn khiếu nại, tố cáo đạt 77,98%.

<sup>7</sup> Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung 01 Bí thư Tỉnh đoàn; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 162 cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở; phối hợp với Huyện ủy Kiên Lương, Vĩnh Thuận tổ chức 02 lớp bồi dưỡng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho 297 thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và cấp cơ sở. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động nhân dân cho những người làm công tác dân vận ở ấp, khu phố. Đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các lớp tập huấn của mặt trận, các đoàn thể tỉnh ở Trường Chính trị bảo đảm theo kế hoạch.

<sup>8</sup> Tổ chức đóng góp 17 dự án Luật.

tri<sup>(9)</sup>; tăng cường công tác giám sát<sup>(10)</sup>; chủ động sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân sau Đại hội.

- Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định, hướng dẫn, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo, thúc đẩy các chỉ tiêu đạt còn thấp; đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020<sup>(11)</sup>, tranh thủ các bộ, ngành Trung ương huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển. Chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; tăng cường chỉ đạo các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nâng lên chất lượng hoạt động của các ngành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, chú trọng công tác đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

- Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận chính quyền trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hiện chặt chẽ hơn.

- Các cơ quan nhà nước thực hiện đồng bộ các quy chế hoạt động trên nhiều lĩnh vực gắn với thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hoạt động phối hợp giữa chính quyền, các lực lượng vũ trang với mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục duy trì; các địa phương, đơn vị chủ động hơn trong phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến đời sống nhân dân, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư”; tạo điều kiện và phối hợp thực hiện từng bước có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW

<sup>9</sup> Tổ chức tốt 09 kỳ họp Hội đồng nhân dân, thông qua 84 nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức 18 phiên họp (12 phiên họp thường kỳ, 06 phiên họp đột xuất) để xem xét, cho ý kiến 37 nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ chức tiếp xúc cử tri 91 cuộc, có 5.714 lượt cử tri tham dự

<sup>10</sup> Thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề, tăng 01 cuộc.

<sup>11</sup> Tổ chức làm việc 17 cuộc với 15 huyện, thành phố.



của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn đóng quân; thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tích cực thực hiện các phong trào thi đua, làm tốt công tác đối ngoại với các tỉnh giáp biên Campuchia. Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức “Tết quân-dân”. Chủ động phối hợp nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh, giải quyết các vụ tập trung đông người khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì phát triển các mô hình “diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, “công rào bảo đảm an ninh trật tự”. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn 4 xã của huyện Châu Thành và Kiên Lương<sup>(12)</sup>; khảo sát các hoạt động “Xuân biên cương-Tết hải đảo năm 2020” và mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021 tại huyện Kiên Hải. Triển khai các hoạt động mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện An Minh.

### **3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội**

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “cứu trợ”... Quan tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;... Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI<sup>(13)</sup>.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, tập trung cho cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp và đi vào hoạt động dần ổn định các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; nâng cao

<sup>12</sup> Thị trấn Kiên Lương, xã Bình An, huyện Kiên Lương; xã Vĩnh Hòa Phú, xã Bình An, huyện Châu Thành; tặng 100 phần quà cho ngư dân khó khăn.

<sup>13</sup> Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các cấp đã tổ chức 143 cuộc giám sát (trong đó cấp tỉnh 11 cuộc, cấp huyện 36 cuộc, cấp xã 32 cuộc, Ban TTND 17 cuộc, Ban giám sát ĐTCD 33 cuộc); tham gia góp ý xây Đảng, xây dựng chính quyền 46 cuộc (trong đó cấp tỉnh 29 cuộc, cấp huyện 6 cuộc, cấp xã 11 cuộc).

chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư; đa dạng hình thức tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên, năm 2020 phát triển mới 60.948 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh hiện có 585.160 đoàn viên, hội viên các đoàn thể, chiếm 51,95% so với đối tượng, tăng 6,69% so với cuối năm 2019.

- Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và khu vực trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thông qua đó các hoạt động đối ngoại đã củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

#### **4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua**

Tổ chức thực hiện khá tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và hội quần chúng phát động, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với phương châm không để người nghèo và nạn nhân chất độc da cam không được nhận quà vui xuân đón tết<sup>(14)</sup>; Cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Tháng Công nhân, Tháng nhân đạo, Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới,...<sup>(15)</sup>. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn”, được các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tặng tiền, quà, dụng cụ y tế cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn<sup>(16)</sup>.

#### **5. Công tác dân tộc, tôn giáo**

- Cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo<sup>(17)</sup>. Chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với từng vùng, địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; xã đạt

<sup>14</sup> Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, đã đóng góp tặng được 101.325 suất quà tết cho người dân nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 39,48 tỷ đồng.

<sup>15</sup> Đã vận động hơn 430 tỷ đồng, hỗ trợ cất mới 2.070 căn nhà và sửa chữa 127 căn Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết, Mái ấm công đoàn, Nhà đồng đội, Mái ấm tình thương... cho đoàn viên, hội viên, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 46,1 km đường giao thông nông thôn, cất mới 118 cầu, sửa chữa 114 cầu giao thông nông thôn.

<sup>16</sup> Tổng số tiền trên 57 tỷ đồng; đoàn thể các cấp đã vận động thành lập 373 tổ, có 2.233 thành viên, may 245.00 khẩu trang.

<sup>17</sup> Ban hành công văn số 1051-CV/TU, ngày 17-3-2020 thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về công tác tôn giáo: Báo cáo 1 năm, 2 năm, và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

chuẩn nông thôn mới tăng hằng năm<sup>(18)</sup>; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,4% (giảm 1,3% so với năm 2019); tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%, việc dạy và học tiếng dân tộc được duy trì; công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số luôn được quan tâm; lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Đôn Ta và của đồng bào dân tộc Khmer; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện khá tốt<sup>(19)</sup>. Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có 277 cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào cấp ủy.

- Các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, công tác tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. Các yêu cầu chính đáng của các tôn giáo được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng các tôn giáo nhân các ngày lễ của các tôn giáo. Xây dựng, duy trì và phát huy khá tốt vai trò cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo,...

## 6. Hoạt động của ban dân vận cấp ủy

- Hoạt động ban dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục nâng lên, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện khá tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tham mưu thực hiện tốt việc khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt vai trò thẩm định các nội dung về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trước khi trình cấp ủy<sup>(20)</sup>. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, dân tộc, tôn giáo<sup>(21)</sup>.

- Ban dân vận cấp ủy các cấp thực hiện khá tốt công tác phối hợp với các ngành có liên quan trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tập trung hướng dẫn

<sup>18</sup> Đến nay toàn tỉnh có 81/117 xã (69,23%) đạt chuẩn nông thôn mới, có 48/70 xã thuộc khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

<sup>19</sup> đã cấp 83.245 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

<sup>20</sup> Thẩm định nội dung giám sát, phản biện của Mặt trận, các đoàn thể năm 2019. Văn kiện đại hội MTTQ, Hội Liên hiệp Thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2024; đại hội các dân tộc thiểu số năm 2019; nội dung, chương trình Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Chủ trương về nhân sự Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang. Tham gia cùng các ngành liên quan thẩm định xét duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Góp ý dự thảo quy định của Bộ Chính trị về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống;...

<sup>21</sup> Công văn số 1047-CV/TU, ngày 10-3-2020 về Lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020; Công văn số 1051-CV/TU, ngày 17-3-2020 về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Công văn số 1111-CV/TU, ngày 15-6-2020 về thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Công văn số 1203-CV/TU, ngày 31-8-2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh. Công văn số 1247-CV/TU, ngày 12-10-2020 về lãnh đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020,...

nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Dân vận ấp. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với ủy ban nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

- Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm, nhất là thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 11/15 huyện, thành phố đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 113/144 xã, phường, thị trấn trưởng khối vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội được chú trọng. Đặc biệt là sau đại hội đảng bộ các cấp, Ban Dân vận cấp ủy tiếp tục được kiện toàn, bố trí sắp xếp ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

## II- NHẬN XÉT CHUNG

Năm 2020, các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt công tác dân vận. Tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận cơ bản đạt yêu cầu, nhận thức của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới tiếp tục nâng lên. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân được đẩy mạnh. Dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện khá tốt công tác dân vận và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể từng bước đổi mới và chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện khá chặt chẽ. Công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

*Tuy nhiên*, công tác dân vận nhìn chung còn hạn chế, công tác dân vận của cơ quan nhà nước có mặt chuyển biến chậm, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác nắm tình hình tham mưu đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từng lúc chưa theo kịp tình hình; chất lượng hoạt động chi đoàn, chi tổ hội, đoàn viên, hội viên, nhất là ở địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế. Quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo, hội quần chúng có mặt chưa chặt chẽ. Một số cán bộ phụ trách công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện chưa tốt vai trò tham mưu. Một số nơi công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện nội dung của “Năm Dân vận khéo” hiệu quả chưa cao.

*Nguyên nhân của những hạn chế trên là do:* Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác



dân vận chưa được quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt, còn xem nhẹ công tác này. Vai trò tham mưu của hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội có lúc chưa sâu sát, chặt chẽ; trình độ, năng lực, phương pháp, kinh nghiệm công tác dân vận của một bộ phận cán bộ làm công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

### *Phần thứ hai*

## **CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021**

### **I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG**

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phương hướng chung của công tác dân vận năm 2021 là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nâng lên niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở và địa bàn dân cư. Phát triển đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội, phấn đấu đạt 54% trở lên so với đối tượng; chú trọng nâng lên chất lượng hoạt động của của tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên. Tập trung thực hiện Chủ đề công tác dân vận năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương: “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*” và Chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy: “*Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính, trong đó chú ý nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh*”; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị.

### **II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ**

#### **1. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận**

- Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; kịp thời ban hành chương trình hành động toàn khóa về công tác dân vận. Chú trọng nâng lên chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình chỉ đạo công tác dân vận đã ban hành. Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và lãnh đạo, định hướng hoạt động.

- Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố nâng lên chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức chính trị-xã hội; quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ các cấp. Tích cực tham gia công tác hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lên chất lượng hoạt động của cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo điều kiện và phát huy vai trò nòng cốt tham mưu của dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trong triển khai thực hiện công tác dân vận.

- Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy dân vận, mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo kết luận, thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

## **2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp**

- Lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, nâng lên hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trọng tâm là nâng lên chất lượng các kỳ họp, thực hiện tốt chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của dân; phát huy tốt trách nhiệm của đại biểu trong việc phản ánh, đôn đốc các cơ quan trả lời các kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân.

- Lãnh đạo các cơ quan nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt

phong cách ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong tiếp xúc và giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng lên hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp theo Thông báo kết luận số 1823-TB/TU, ngày 05-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy<sup>(22)</sup>. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

- Nâng cao chất lượng thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa chính quyền, dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19,... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu tăng mạnh các chỉ số cạnh tranh PCI (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAR-Index (Cải cách hành chính), PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính công), SIPAS (Mức độ hài lòng của người dân) năm 2021.

### **3. Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và hội quần chúng**

- Giữ vững và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, hình thức tập hợp nhân dân vào tổ chức. Sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy theo yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, trong đó quan tâm lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm để giám sát, chú trọng chất lượng, hiệu quả; mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức góp ý cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy đảng cùng cấp trước khi kiểm điểm năm 2021; Mặt trận Tổ quốc

<sup>22</sup> Về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

huyện, cơ sở chủ trì, phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cùng cấp với Nhân dân ít nhất 6 tháng 01 lần.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững, nhất trí cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ về công tác dân vận; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân. Duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chính quyền, nhân dân Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên; mở rộng mối quan hệ với người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, tuyên truyền để bà con kiều bào hiểu được những thành tựu của đất nước trong quá trình mở cửa, hội nhập, tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

- Kiện toàn cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

#### **4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua**

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nước trên tinh thần tiết kiệm, thật sự chất lượng, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2026; các phong trào thi đua do các ngành, đoàn thể, địa phương phát động; đồng thời tùy theo tình hình, phát động các phong trào thi đua mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### **5. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo**

- Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số về sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện Đề án về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu chính đáng của tôn giáo và các vụ việc phát sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chấp hành tốt các chủ trương của



Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đấu tranh, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo các cấp.

## **6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết**

- Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm, giám sát việc thực hiện Kết luận số 158-TB/TW, ngày 02-01-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về *Hội quần chúng trong tình hình mới*; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02-8-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp*”,...

- Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận đảm bảo đạt yêu cầu<sup>(23)</sup>.

## **7. Hoạt động của ban dân vận cấp ủy**

- Tham mưu xây dựng triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa của Tỉnh ủy về công tác dân vận; thực hiện tốt công tác học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Theo dõi nắm tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành; tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt vai trò thẩm định các nội dung về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trước khi trình cấp ủy.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực các Ban Chỉ đạo tỉnh: Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo.

- Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công tác

<sup>23</sup> Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09-01-2016 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02-8-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo và một số chủ trương, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương.

dân vận của chính quyền; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Dân vận ấp. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với ủy ban nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện công tác dân vận năm 2021 và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận phù hợp tình hình của từng địa phương, cơ sở.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chỉ đạo theo hệ thống của của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

4. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết vào cuối năm 2021. *Chau*

#### Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW, Văn phòng TW (HN),
- Các ban Trung ương (phía Nam),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội quân chúng tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- BDV các huyện, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Mai Văn Huỳnh**